



ฉบับที่ 7/2560 วันที่ 1 - 15 มกราคม 2560



การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนา  
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมืองและ  
ค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน  
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
หน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครู  
สังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน และ  
(2) ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมือง  
และค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างสำหรับชั้น  
การทดลองใช้เบื้องต้น ได้แก่ ครูสังคมศึกษาที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2  
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยสุ่มร้อยละ 25 ในแต่ละเขต ได้จำนวนครูสังคมศึกษา จำนวน 40 คน แล้ว  
แบ่งกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการทดลองแบบเดี่ยว จำนวน 6 คน แบบกลุ่มจำนวน 10 คน และแบบสนามจำนวน 24 คน  
และกลุ่มตัวอย่างสำหรับชั้นการทดลองใช้ในสถานการณ์จริง คือ ครูสังคมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาฯระนอง โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคม  
ศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก  
12 ประการให้นักเรียน จำนวน 3 หน่วย (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อวัด  
ความรู้ความเข้าใจของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ  
พัฒนาหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน และ (3)  
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกลฯ การวิเคราะห์  
ข้อมูลใช้ค่าประสิทธิภาพ  $E_1/E_2$  การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา



### ผลการวิจัย

ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
หน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
ตามที่กำหนดไว้ และ (2) ผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลดังกล่าว พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมของ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่  
พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผล  
การศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ  
เรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียน ในด้านความเหมาะสมของการนำเสนอเนื้อหา  
สาระ เป็นดังนี้ หน่วยที่ 1 อยู่ในระดับมาก หน่วยที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด และหน่วยที่ 3 อยู่ในระดับมากตามลำดับ

## ข่าวประชาสัมพันธ์



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยผ่าน แอปพลิเคชัน ไลน์ “Research Info” ผู้สนใจสามารถ scan QR Code เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยได้ทันที **“รับข่าวทันใจ ด้วย PR Line สวพ.”**

นอกจากนี้ยังรวบรวมรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูลสากล ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นได้ โดยสามารถ เข้าดูได้ที่ <http://ird.stou.ac.th/> เลือก



**ข่าวด่วนชวนรู้** ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) จะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนในการส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้

- บทความภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท - บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท

สำหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย



โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้คณาจารย์ คปก. ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งในการเขียนข้อเสนอโครงการและการทำวิจัยต่อยอดจากวิทยานิพนธ์หรือในสาขาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ตลอดจนสร้างระบบการทำงานวิจัยเป็นทีม/เครือข่าย โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ <http://rgjadvanced.trf.or.th> หรือ <http://rgj.trf.or.th> ภายในวันที่ **31 มกราคม 2560** หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2278 8266, 0 2278 8275



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะความรู้และทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมแก่นักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ นักประดิษฐ์ที่ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โดยการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 517, 519

วิจัย

นอก

รั้ว



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์”

“The seventh International Conference on Art and Cultures in Creative Economy : A Variety of Ethnic Heritage” ระหว่างวันที่ 15 –17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 3463 3398



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย  
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 (4<sup>th</sup> NMCCON 2017) หัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและ

นวัตกรรม : อนาคตและความท้าทายใหม่ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 24 –25 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัย  
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์  
หรือนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจาก  
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
และประเทศชาติ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข 0 4446 6150  
ต่อ 185 หรือ อีเมลล์ nmccon2017@nmc.ac.th



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9  
หัวข้อ “Research for Competitiveness and Contextual Innovation” ระหว่างวันที่ 30 –31

มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  
และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ  
นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ ผู้สนใจสอบถาม  
รายละเอียดได้ที่ คุณลัดดาวัลย์ มาตแก้ว หรือคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3566, 0 7567 3565 และ  
0 7567 3567



มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 31 มีนาคม

2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยลักษณะ  
สหวิทยาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิจัย  
มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาจารย์อภิรัตน์ อันทวิสิน โทรศัพท์หมายเลข 0 3422 9480 ต่อ 117 หรือสอบถามรายละเอียด  
เพิ่มเติมได้ที่ e-mail :research@christian.ac.th



## วิจัย นอก รั้ว



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 4<sup>th</sup> SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference” ระหว่างวันที่ 13 –18 เมษายน 2560 ณ Vibe Hotel Sydney นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ “The Interdisciplinary Edge in Turbulent Markets” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บุคลากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสาขาต่างๆ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยในงานดังกล่าวฯ มีการนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) สำหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ (e-Journal) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website <http://www.nrru.ac.th/rdi> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ วิมลธรรม E-mail : [onsiri.wimontharm@yahoo.com](mailto:onsiri.wimontharm@yahoo.com) หมายเลขโทรศัพท์ 0 8 6652 1556



มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Website <http://rsucon.rsu.ac.th/> หมายเลขโทรศัพท์ 0 2791-5686-91

## ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิจัยพลังงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพลังงาน และเป็น การแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้น โดยกำหนด ฉบับที่ 2 กรกฎาคม เปิดรับบทความตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ กองวารสารวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน E-mail : [jer@chula.ac.th](mailto:jer@chula.ac.th) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 8081 หรือดูวิธีการส่งบทความได้ที่หน้าเว็บไซต์ Thai Journals Online (ThaiJO)

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
โปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

